

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๒๐ บาท การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๓

ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๓๓ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ

๑. ให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบ และพิจารณาผลการดำเนินงานของธนาคารฯ ในปีที่ผ่านมา
๒. เสนอแนะนโยบายการดำเนินงานในอนาคต
๓. การจัดสรรเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มประเทศสมาชิกของธนาคารฯ ที่มีระดับการพัฒนาต่ำสุด รวมทั้งข้อคิดเห็นสำคัญของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค การป้องกันวิกฤตในอนาคต และการกำหนดเวลาสถานที่จัดประชุมในครั้งต่อไป

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ได้แก่ การได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติภูมิของประเทศ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การจัดการประชุมดังกล่าวได้รับผลสำเร็จอย่างดียิ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการจัดประชุมนานาชาติอันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ รวมถึงผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับมากขึ้นในอนาคต

ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๓๓ ออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีครั้งนี้

เหรียญที่จะกล่าวถึง คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมีด้านหลังเป็นรูปเงินเจียง เนื่องจากเป็นเงินตราของอาณาจักรล้านนาในอดีต โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางสำคัญของดินแดนล้านนา^๑



รูปที่ ๑ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๒๐ บาท การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๓๓

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคา ๒๐ บาท หนักเหรียญละ ๑๕ กรัม

ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มิลลิเมตร

ลวดลาย ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย

ด้านหลัง: กลางหลังมีรูปเงินเจียง ซึ่งเป็นเงินตราของอาณาจักรล้านนา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “33RD ANNUAL MEETING OF THE BOARD OF GOVERNORS” และ “ASIAN DEVELOPMENT BANK” เบื้องล่างมีข้อความว่า “6 – 8 MAY 2000 CHIANGMAI THAILAND” และมีข้อความว่า “ประเทศไทย” อยู่ตรงกลาง และมีจุดกลมคั่นกลางระหว่างข้อความบอกราคากับข้อความว่า “ประเทศไทย”

^๑ สรัสวดี อ๋องสกุล. “ประวัติศาสตร์ล้านนา” พิมพ์ครั้งที่ ๖ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๕๒. หน้า ๒๙.

วันครบรอบวาระ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

วันที่ประกาศใช้ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๓

จำนวนการผลิต ๑,๕๐๐,๐๐๐ เหรียญ

อ้างอิงจาก

<http://www.cabinet.soc.go.th> การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๓๓ ในปี ๒๕๔๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่

<http://www.cabinet.soc.go.th> ประเทศไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๓๓ ในปี ๒๕๔๓

<http://www.cabinet.soc.go.th> สรุปผลการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๓๓ และการจัดประชุมกลุ่ม ประเทศผู้บริจาคสำหรับ
การเพิ่มทุนของกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๗ รอบที่ ๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๓๖ ง ๑๖ เมษายน ๒๕๔๓

ที่มารูปภาพที่ ๑

<https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=embracingislam&group=๑๓๔>